

เกษตรนิเวศ

ฉบับที่ 22,967 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หน้า 15



มะพร้าว เป็นพืชพื้นเมืองของไทย และได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ อาทิ ต้นมะพร้าวทำไม้แปรรูป ก้านใบใช้ทำไม้กวาด ยอดอ่อนเอามาทำอาหาร กะลาใช้ทำถ่าน น้ำในผลมะพร้าวใช้ดื่มและทำวุ้นมะพร้าว เนื้อมะพร้าวใช้ทำกะทิสำหรับประกอบอาหาร เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นมะพร้าวยังสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวที่มีคุณค่าทางสุขภาพและความงามอีกด้วย

นางพัณณชิตา เลิศสิทธิพันธ์ ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เจ้าของร้าน “เรือนสมุนไพรรักษา” คือหนึ่งในคนที่เล็งเห็นคุณค่า ขบวนการความร้อน หรือที่เรียกกันว่า บีบเย็น และคุณสมบัติที่มีอยู่มากมายของมะพร้าว ทำให้ได้นำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ สีใสเหมือนน้ำ ประกอบกับอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้นวด ทาผิว หมักผม หรือตีเมบริโภคสดๆ ซึ่งมีมะพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงได้นำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและคิดค้นผลิตเครื่องสำอางที่มีน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบกว่า 30 ชนิด ทำให้มีรายได้และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น

นางพัณณชิตา เล่าว่า ตั้งแต่สมัยเด็กๆ คุณยายได้นำน้ำมันมะพร้าวมาหมักผม และทาผิวให้ ทำให้มีความคิดว่าน้ำมันมะพร้าวน่าจะสามารถผลิตเป็นเครื่องสำอางได้ จึงได้สานต่อภูมิปัญญา ศึกษาคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว ซึ่ง มะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น รวมทั้งได้รับความรู้จากเครือข่ายพี่ชปลูกพื้นเมืองไทย องค์การเกษตรกรรม GPO ที่ได้ทำวิจัยพบว่า น้ำมันมะพร้าวมีสารปฏิชีวนะ ช่วยต่อต้านเชื้อโรค มีวิตามินอี ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย จึงได้เริ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น



เครื่องสำอางคุณภาพ... สร้างรายได้ ด้วยมะพร้าวและสมุนไพรท้องถิ่น

คือนำเนื้อมะพร้าวสดมาบีบโดยไม่ได้ผ่านการกรองความร้อน หรือที่เรียกกันว่า บีบเย็น และคุณสมบัติที่มีอยู่มากมายของมะพร้าว ทำให้ได้นำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ สีใสเหมือนน้ำ ประกอบกับอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้นวด ทาผิว หมักผม หรือตีเมบริโภคสดๆ ซึ่งมีมะพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงได้นำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและคิดค้นผลิตเครื่องสำอางที่มีน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบกว่า 30 ชนิด ทำให้มีรายได้และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เรือนสมุนไพรรักษา คือการใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ เป็นส่วนผสมทั้งหมด โดยมีน้ำมันมะพร้าวและว่านหางจระเข้เป็นหลัก ขบวนการผลิตปราศจากความร้อน ปราศจากสารเคมี เก็บได้นาน 2 ปี มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ได้รับการรับรองจาก



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนด้านการตลาดและเงินทุน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเรือนสมุนไพรรักษา ได้รับรางวัล Otop Product Champion คัดสรร 5 ดาว ในปี 2547 และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบอีกด้วย

ปัจจุบันเครื่องสำอาง “คุณภาพ” มีตัวแทนจำหน่ายและวางขายที่ตลาดน้ำหัวหิน ตลาด อ.ต.ก. และยังรับผลิตให้แบรนด์อื่นๆ ด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์หรือศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ นางพัณณชิตา เลิศสิทธิพันธ์ วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุนไพรรักษา “คุณภาพ” เลขที่ 955 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 081-9426673 เว็บไซต์ www.grandmomspa.com



วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มีมั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย